

Số: **02** /CT-UBND

Quế Sơn, ngày **07** tháng **02** năm 2020

CHỈ THỊ

Về việc phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2020

Năm 2020 là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Quế Sơn lần thứ XXIV và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm giai đoạn 2016 - 2020; là năm có nhiều sự kiện lớn của đất nước, của tỉnh và của huyện. Để lập thành tích xuất sắc chào mừng các ngày lễ trọng đại của đất nước và địa phương; quyết tâm với tinh thần cao nhất thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, đưa phong trào thi đua lan tỏa sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân nhằm mang lại hiệu quả thiết thực, làm động lực góp phần xây dựng huyện Quế Sơn phát triển nhanh, mạnh và bền vững, Chủ tịch UBND huyện phát động phong trào thi đua năm 2020, với các nội dung sau:

I. NỘI DUNG THI ĐUA

1. Tiếp tục quán triệt sâu sắc và vận dụng sáng tạo những quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị - xã hội; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân, làm cho chất lượng, hiệu quả của phong trào thi đua không ngừng phát triển.

2. Đẩy mạnh thực hiện nước rút Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 19/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 05/4/2016 của UBND tỉnh về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXI, huyện Quế Sơn lần thứ XXIV; Quyết tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức các phong trào thi đua thiết thực nhằm thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 22/11/2019 của UBND tỉnh về phát động đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp.

3. Thực hiện quyết liệt, toàn diện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới theo hướng nâng cao chất lượng các tiêu chí; rà soát các xã đạt tiêu chí nông thôn mới, tiếp tục củng cố, bảo đảm tính bền vững của các tiêu chí. Xây dựng mô hình Khu dân cư kiểu mẫu, xã nông thôn mới nâng cao; phấn đấu năm 2020 có thêm 01 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

4. Tiếp tục huy động các nguồn lực để phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, cải thiện môi trường đầu tư. Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển mạnh công nghiệp, thương mại và dịch vụ. Thực hiện có hiệu quả những biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để góp phần xóa bỏ rào cản và